

การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๕๘
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ได้นำคณะผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (The Meeting of Association of Secretaries General of Parliaments – ASGP) ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น ๑๐๖ คน จากประเทศสมาชิก ๘๓ ประเทศ และสมาชิกสมทบ ๓ องค์การ โดยนาง Doris K. Mwinga ประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภาและเลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐแซมเบีย เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม โดยกล่าวถึงความสำคัญของการประชุม และดำเนินการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงกำหนดการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๕๘

การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา เป็นการประชุมของเลขาธิการรัฐสภานานาชาติ ซึ่งมีภารกิจที่สำคัญ คือ การเรียนรู้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการของรัฐสภา การพัฒนาระบบรัฐสภาให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็ง รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภาแก่บุคลากรในวงงานรัฐสภาและสาธารณชนทั่วไป และการให้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาด้วยกัน โดยการประชุมในครั้งนี้ มีหัวข้ออภิปรายและการนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ “บทบาทของรัฐสภาในการวางแผนยุทธศาสตร์ในระดับชาติ” “อาคารรัฐสภา : ความท้าทายและโอกาส : ข้อมูลล่าสุด” “การประนีประนอมระหว่างการทำประชาชนเข้ารัฐสภา กับความปลอดภัยของรัฐสภา” องค์ประกอบทางสังคมของรัฐสภา การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในรัฐสภา และผลกระทบจากการเลือกตั้งทางตรงของตำแหน่งประธานคณะกรรมการ

เป็นต้น

นอกจากนี้ ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมยังได้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมที่ว่างอยู่ ๑ ตำแหน่ง ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งได้แก่ นาย Gali Massa HAROU เลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐชาติ ซึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี

ประมวลภาพการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภาประจำฤดูใบไม้ร่วง ปี ๒๕๕๘
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส



คณะผู้แทนไทยนำโดยนางสายทิพย์ เชาวลิขิตกุล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส



คณะผู้แทนไทยร่วมหารือกับนาง Doris K. Mwinga ประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภา
และเลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐแซมเบีย



นางสายทิพย์ เชาวลิถวิล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
มอบของที่ระลึกแก่นาง Doris K. Mwinga ประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภา



คณะผู้แทนไทยร่วมกันถ่ายภาพ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ นครเจนีวา
ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา



คณะผู้แทนไทยร่วมงานเลี้ยงรับรอง โดยนายธานี ทองภักดี
เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา เป็นเจ้าภาพ



นางสายทิพย์ เซาวลิตถวิล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
มอบของที่ระลึกแก่นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทย
ประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา